



Women in Informal Employment:
Globalizing and Organizing

“แบบนี้ใครมันจะไปอยู่ได้” :

ผลกระทบวิกฤตค่าครองชีพต่อผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร

“เราฟื้นจากโควิดแค่ 4 เดือนเอง แล้วมาเจอแบบนี้ อย่าเรียกว่าฟื้นเลย ยังไม่ทันได้ฟื้นเลย”
(แกนนำผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-เพชรหญิง).

จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เฟื่องฟูฟื้นจากวิกฤตโควิด-19 และสถานการณ์การสู้รบที่ระอุขึ้นในยูเครน ส่งผลให้ราคาสินค้าด้านพลังงาน อาหาร และปุ๋ย ปรับตัวสูงขึ้น ดัชนีราคาอาหารของสหประชาชาติ (UN's Food Price Index) ในเดือนมีนาคม 2565 เพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2533 อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6 ในปี 2565 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 20 ปี โดยปัจจัยหลักมาจากราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 1.49 ในเดือนกรกฎาคม 2566 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่และผลิตภัณฑ์จากนม (ร้อยละ +10.41) ผลไม้ (ร้อยละ +9.87) ผัก (ร้อยละ +6.43) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ +4.26) ผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งและข้าว (ร้อยละ +1.70) โดยเฉลี่ยครัวเรือนรายได้น้อยในประเทศไทยต้องจ่ายเงินไปกับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ ดังนั้น การปรับขึ้นของราคาสินค้าจึงส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (Likitpattanakul, 2023: 2).



ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในเขตบางขุนเทียน - เครดิตภาพ: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

“ของมันแพงจนต้องไปกู้เงินแบกมา เพราะของมันแพงขึ้นทุกวันๆ จนมันอยู่ไม่ได้ เพราะรัฐบาลชุดนี้มันไม่ยอมทำให้ราคาของหยุดนิ่ง พอของขึ้นราคา แม่ค้าก็ต้องขึ้นราคา มันก็ขายไม่ได้ เมื่อก่อนก็ยังโอเคยังอยู่ได้ **ตอนนี้ใครมันจะไปอยู่ได้**”
(ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-เพศชาย).



ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในเขตบางขุนเทียน - เครดิตภาพ: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

แผ่นพับฉบับนี้ นำเสนอผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพได้ดำเนินการเก็บข้อมูล

ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566¹ กับกลุ่มตัวอย่างผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ขายอาหารในเขตบางขุนเทียน เขตราชบุรีบูรณ เขตราชเทวี พื้นที่สี่ลมในเขตบางรัก ตลาดโบ๊เบ๊ และตลาดชุมชนหมู่บ้านนักกีฬา

ผลกระทบวิกฤตค่าครองชีพต่อผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

รัฐบาลไทยได้อนุมัติมาตรการบรรเทาค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภค มูลค่ารวม 27,400 ล้านบาท (748.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในขณะที่เดียวกันก็ได้ปรับลดงบประมาณการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ลงด้วยเช่นกัน เนื่องจากการขาดหลักประกันทางรายได้และไม่ได้รับสิทธิจากมาตรการคุ้มครองทางสังคมส่วนใหญ่ แรงงานนอกระบบจึงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่เข้าร่วมกลุ่มสนทนา ประกอบอาชีพนี้มาแล้วโดยเฉลี่ย 19 ปีหลายคนขายของที่เดิมเป็นเวลานานหลายปีและมีลูกค้าประจำ รายได้เฉลี่ยของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่เข้าร่วมกลุ่มสนทนาอยู่ที่ 16,200 บาทต่อเดือน (ประมาณ 450 ดอลลาร์สหรัฐ) โดย 12 จาก 22 คน มีรายได้ต่ำกว่าเฉลี่ย และ 8 ใน 10 คนบอกว่ามีรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี 2566 ราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อทั้ง ระดับการค้าและระดับครัวเรือนของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

1 โขมเนทประเทศไทยดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยใช้เครื่องมือ การสนทนากลุ่ม กับกลุ่มตัวอย่าง 22 คน (ชาย 5 คน หญิง 17 คน) นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างได้ร่วมกรอกแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานส่วนตัว และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นำกลุ่มแรงงาน แม้ผลการวิจัยไม่อาจเป็นตัวแทนกลุ่มประชากรทั้งหมด แต่สามารถชี้ให้เห็นแนวโน้มได้ ท่านสามารถศึกษารายงานฉบับเต็มที่ครอบคลุมทั้ง 4 สาขาอาชีพ (ลูกจ้างทำงานบ้าน-ผู้รับงานไปทำที่บ้าน-ผู้ขับซักรถจักรยานยนต์รับจ้าง-ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย) [ได้ที่นี่](#)



ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในเขตบางขุนเทียน - เครดิตภาพ: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

โดยผู้ค้าได้เน้นย้ำถึงต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถปรับเพิ่มราคาขายตามต้นทุนได้ เนื่องจากความต้องการสินค้าและบริการ รวมถึงกำลังซื้อของลูกค้าที่ลดลง

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเผยความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหลักในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 3 ประการ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าไฟฟ้าหรือค่าน้ำ และค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยเฉลี่ยผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกลุ่มสนทนา ใช้เงินเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ในแต่ละเดือนเป็นค่าอาหาร แรงงาน 7 ใน 10 คน มีรายจ่ายด้านอาหารเพิ่มขึ้นในช่วงกลางปีเมื่อเทียบกับต้นปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค

ส่งผลให้ต้องลดปริมาณการบริโภคทั้งระดับบุคคลและครัวเรือนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่

“อย่างเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกับลูกสองคน ชามละ 50 บาท บางทีลูกกินพิเศษ เพิ่มจาก 60 บาทเป็น 70 บาท เราก็คิดแล้วคิดอีก อย่างงั้นเราก็ไม่กินก็แล้วกัน ลูกก็กินไป เราก็บอกลูกว่า พ่อไม่หิว พ่อยังไม่กิน เราก็ให้ลูกกิน เราก็ไม่อยากจะบอกกับลูกว่าพ่อมีเงินแค่นี้ เราต้องลดการกินของคนใดคนหนึ่งขนาดนั้นแล้ว” (แกนนำผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-เพศชาย)

“ต้นทุนวัตถุดิบแพงขึ้น แต่เราต้องขายในราคาเดิม ถ้าเราขึ้นราคา ลูกค้าก็ไม่ซื้ออยู่ดี ยิ่งงาก็ขึ้นราคาไม่ได้ จะลดต้นทุนก็ไม่ได้ด้วย ไม่มีทางเลือก นอกจากต้องยอมรับสภาพ” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-เพศหญิง)

“หนี้สินมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิต” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-เพศหญิง)

อะไรทำให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเผชิญวิกฤตที่เลวร้ายยิ่งขึ้น

ปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพและตอกย้ำความเปราะบางของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมากที่สุด คือ การถูกจำกัดการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะ ปัญหาการถูกไล่ที่และย้ายที่ตั้งแผงค้า เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในย่านสีลมและโบ๊เบ๊ ผู้ค้าในย่านสีลมสะท้อนถึงกระบวนการเบียดขับว่า เริ่มจากการถูกลดขนาดแผงค้า ถูกย้ายไปขายในซอยใกล้เคียง และถูกห้ามตั้งแผงค้าโดยเด็ดขาดในที่สุด กระบวนการเบียดขับเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ค้าเป็นอย่างมาก ประกอบกับความต้องการซื้อสินค้าจากนักท่องเที่ยวที่ลดลง

“ยุคนี้แปลกมาก เป็นยุคที่ไล่ล่าคนทำมาหากิน ไม่มีความเห็นใจคนรากหญ้า มองว่าวางทางก็ไล่เลยไม่ให้อยู่ทุกจุดเลย” (แกนนำผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-เพชรหญิง)



ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในเขตบางขุนเทียน - เครดิตภาพ: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

เมื่อผู้ค้าไม่สามารถเข้าถึงบริเวณที่มีการสัญจรทางเท้าได้ และการมีตัวตนของตลาดที่หดหายไป ผู้ค้าหลายรายต้องประสบปัญหาในการจ่ายค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ ซึ่งมีค่าเช่าสูงกว่าเดิมถึง 3-4 เท่า

นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ราคาสินค้าอาหารบางชนิดสูงขึ้น และอุณหภูมิที่ร้อนจัดยังทำให้อายุการเก็บรักษาอาหารบางชนิดสั้นลง ผู้ค้ารายหลายรายกล่าวถึงเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาว่า นอกจากจะทำให้ยอดขายลดลงแล้วยังเกิดความเสียหายกับจุดที่ทำการค้าและแผงค้าของตนเองอีกด้วย

“ผู้ค้าต้องตื่นนอนมาขายทุกวัน เพราะเขาไม่มีอาชีพอื่น ที่อยู่กันทุกวันนี้ เพราะเขาไปทำอาชีพอื่นไม่ได้ อายุเยอะแล้ว ความกดดันที่มีก็เป็นเรื่องขายของอย่างเดียว” (แกนนำผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-เพชรชาย)

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอีกเรื่องที่น่ากังวลสำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอย โดยเฉพาะผู้ค้าสูงอายุซึ่งได้สะท้อนถึงอุปสรรคในการพยายามปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสดและการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งอุปสรรคด้านดิจิทัลเหล่านี้เป็นตัวจำกัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพของพวกเขา

การรับมือกับสถานการณ์ปัญหา

ผู้ค้าหลายรายกล่าวถึงการถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น จนทำให้ต้องเปลี่ยนเวลาขาย รวมถึงย้ายแผงค้าบ่อยขึ้น นอกจากนี้ ผู้ค้ายังใช้วิธีการลดราคา ลดการสต็อกสินค้า ลดปริมาณสินค้าลง และขายในพื้นที่ส่วนบุคคลที่แบ่งให้เช่า แนนอนว่าการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ส่งกระทบต่อรายได้ และหลายครั้งที่ผู้ค้าต้องดึงเงินเก็บที่มีอยู่น้อยนิดมาใช้เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้

แม้ว่าผู้ค้าที่เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่จะขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 แต่มีถึง 6 ใน 10 คนที่ไม่ส่งเงินสมทบประจำเดือน ส่วนสาเหตุหลักที่แรงงานไม่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ ไม่สามารถจ่ายเงินสมทบได้ และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ



ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในเขตบางขุนเทียน - เครดิตภาพ: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

“ขอให้เราได้อยู่ร่วมกับคนใช้ทางเท้า เราจะปรับตัว เราขอแค่ให้มีพื้นที่ขายของ”
(ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-เพชรหญิง)

ประกันสังคมมาตรา 40 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนเองได้ตามความสมัครใจ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามอัตราเงินสมทบ ในกรณีทดแทนการขาดรายได้จากการประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ ได้รับเงินช่วยเหลือเมื่อตาย รับบำเหน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์บุตร

ปัญหาทางจรรยาบรรณ

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นมา มีผู้ค้ามากกว่าครึ่งที่เข้าร่วมการวิจัยรายงานว่า ได้กู้ยืมเงินมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการค้าขาย ค่าเช่า และค่าเล่าเรียนบุตรหลาน มียอดหนี้สินตั้งแต่ 10,000 (280 ดอลลาร์สหรัฐ) ถึง 30,000 บาท (840 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยส่วนใหญ่กู้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดถึงร้อยละ 20 ต่อเดือน ผู้ค้าบางคนเคยยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินและธนาคารไทยเครดิตแต่ถูกปฏิเสธ อุปสรรคหลักในการเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันของรัฐ คือ การไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่มีรายการเดินบัญชีธนาคาร ไม่มีผู้ค้ำประกัน ไม่มีหลักฐานแสดงรายได้ มีรายได้และสินทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะกู้เงิน ผู้ค้าสูงอายุยังพบปัญหาการกำหนดเพดานอายุสำหรับการยื่นกู้ จึงไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันของภาครัฐได้

“เราก็คือรัฐบาลใหม่ พี่ว่าปัญหาปากท้องเป็นปัญหาใหญ่ รัฐต้องช่วยเหลือก่อน”
(แกนนำผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-เพชรหญิง)

การรับมือกับสถานการณ์ปัญหา

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยหลายรายต้องเพิ่มชั่วโมงการทำงานให้นานขึ้น เพียงเพื่อจะหารายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกายและจิตใจ ผู้ค้าหลายรายเผยว่า ความกดดันเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขาในบางครั้งเมื่อเจ็บป่วยผู้ค้าก็เลือกที่จะไม่เข้ารับการรักษาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ผู้ค้ากลับพบปัญหาในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะใช้เวลานานเพื่อรอรับบริการไม่สามารถหยุดงานได้ และการดูแลสมาชิกครอบครัวที่ป่วยนั้นก็มีค่าใช้จ่ายสูง

“เครียด เครียด เครียดมาก พี่นอนไม่หลับ
ซึมเศร้า ไม่อยากเจอใคร ไม่อยากคุยกับใคร
รู้สึกว่าคุณเครียด พี่จะไม่เล่าความลำบากให้
ครอบครัวฟัง ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร เดี่ยว
เรามาหมั่นเอง พี่ต้องขยันมากขึ้น”
(แกนนำผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-เพศชาย)



ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในเขตบางขุนเทียน - เครดิตภาพ: มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

อีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่นำเป็นห่วงของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย คือ เรื่องมลพิษทางอากาศ ซึ่งผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต้องเผชิญกับมลภาวะทางอากาศเป็นประจำจนส่งผลต่อสุขภาพและต้องเข้ารับการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ค้าสูงอายุ

อีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่นำเป็นห่วงของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย คือ เรื่องมลพิษทางอากาศ ซึ่งผู้ค้าหาบเร่แผงลอยต้องเผชิญกับมลภาวะทางอากาศเป็นประจำจนส่งผลต่อสุขภาพและต้องเข้ารับการรักษา² โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ค้าสูงอายุ

“คนทำงานค้าขายต้องขายของจนตาย ไปกู้
เงินคนอื่นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะอายุมากแล้ว
เขาไม่ให้กู้” (ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-เพศชาย)

ประเทศไทยมีผู้สูงอายุวัย 65 ปีขึ้นไปจำนวนมากที่ยังคงทำงาน โดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพในภาคนอกระบบ.³ ผลการสนทนากลุ่มก็สะท้อนให้เห็นเช่นเดียวกัน ผู้ค้าหลายรายเผยว่า พวกเขาไม่สามารถหยุดขายของได้แม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตาม เนื่องจากไม่มีเงินพอที่จะเกษียณตัวเอง

ข้อเรียกร้องจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 แรงงานได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันกำหนดข้อเรียกร้องสำคัญต่อภาครัฐ เครือข่ายผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเรียกร้องให้กรุงเทพมหานคร ยอมรับในคุณประโยชน์ของผู้ค้าที่มีต่อเมืองและเศรษฐกิจท้องถิ่น ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในด้านความมั่นคงทางอาหารของเมือง และเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยการออกกฎระเบียบที่ชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งผู้ค้ามีความเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม

² ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566 เป็นต้นมา ประเมินการว่ามีผู้ป่วย 2.4 ล้านคนในประเทศไทยที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับ [มลพิษทางอากาศ](#).

³ [ร้อยละ 91](#) ของประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปในประเทศไทยทำงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ



ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร - เครดิตภาพ พี. วิเดล

สภาพแวดล้อมทางนโยบายที่เอื้ออำนวยจะช่วยให้การประกอบอาชีพของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมีความมั่นคงมากขึ้น

สร้างหลักประกันในการประกอบอาชีพบนพื้นที่สาธารณะ:

- **สร้างหลักประกันว่ามีกฎระเบียบที่เป็นธรรมและโปร่งใสในการใช้พื้นที่สาธารณะ:** เคารพสิทธิในการทำงานบนพื้นที่สาธารณะ คำนึงสิทธิในการประกอบอาชีพบนทางเท้าผู้แก่ค้าหาบเร่แผงลอย พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมขององค์กรของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ในกระบวนการวางแผนและจัดการพื้นที่สาธารณะ
- **พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมือง:** จัดหาพื้นที่เช่าราคาประหยัดสำหรับผู้ค้าที่ มีน้ำ ไฟฟ้า

บริการจัดการขยะและเสนอให้ติดตั้งไฟส่องสว่างตามท้องถนน เพื่อสร้างความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

- **ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ :** รัฐควรรีความสำคัญกับระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ประกอบอาชีพ (พื้นที่ทำกิน) ที่เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพอากาศ รวมทั้งอาชีพ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของแรงงาน

ส่งเสริมอาชีพแรงงาน:

- **ออกมาตรการลดอัตราเงินเฟ้อ :** ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเรียกร้องให้รัฐบาลแทรกแซงภาวะเงินเฟ้อ โดยการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน รวมทั้งค่าสาธารณูปโภค และค่าขนส่ง

“อย่างร้านลูกชิ้น ขายตรงนี่ (บริเวณปากซอย บางขุนเทียนพระราม 2 ซอย 69) ขายไม่ได้เลย วันหนึ่งขายได้สองร้อยสามร้อย แต่ต้นทุนวันหนึ่งเป็นพันแล้ว มันเหน้อยมาก มันเหน้อยตรงที่ว่า เขาขายตรงนี่ถึงทุ่มหนึ่ง ทุ่มครึ่ง เขาต้องเงินไปขายด้านหน้า ถ้าเราตั้งร้านตรงนี่ขายตรงนี่ยาวเลยมันก็ไม่เหน้อยมาก แต่เน้มันเหน้อยสองขั๊กคือ ขายตรงนี่ไม่ได้ ตอนกลางคืนต้องออกไปขายข้างนอกแล้วต้องอยู่ดึก ใช้เวลามากขึ้น มันทำให้สภาพความเป็นอยู่ลำบาก ชีวิตมันเหน้อยเกินไป หนักเกินไป” (แกนนำผู้ค้าหาบเร่แผงลอย-เพศชาย)

- **ออกมาตรการลดอัตราเงินเฟ้อ :** ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเรียกร้องให้รัฐบาลแทรกแซงภาวะเงินเฟ้อ โดยการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน รวมทั้งค่าสาธารณูปโภค และค่าขนส่ง
- **จัดการฝึกทักษะด้านการตลาดและทักษะอาชีพ:** รัฐบาลควรส่งเสริมการสร้างรายได้และทักษะอาชีพ การฝึกอบรมด้านการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่แรงงานหญิง และแรงงานสูงอายุ
- **จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่เหมาะสม:** รัฐบาลควรให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีและมีคุณภาพสูงให้กับแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้งานสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างหลักประกันให้แรงงานมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ:

- แรงงานต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและพัฒนาเมือง: รัฐบาลต้องออกกฎหมายและนโยบายที่เป็นการส่งเสริมและคุ้มครอง การประกอบอาชีพของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแรงงานในกระบวนการตัดสินใจที่เป็นทางการและกระบวนการเจรจาทางสังคม: รัฐบาลท้องถิ่นต้องเปิดรับฟังเสียงของผู้ค้าเพื่อนำไปสู่การออกนโยบายที่ครอบคลุมและตอบโจทย์มากขึ้น เพราะนโยบายเหล่านั้นจะสะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริงและแนวทางแก้ไขจากผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง นอกจากนี้ ควรออกแบบกลไกการมีส่วนร่วมที่คำนึงถึงความหลากหลายทางเพศและความหลากหลายในมิติอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ค้าทุกคน โดยเฉพาะผู้หญิงในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
- สร้างกลไกการควบคุมทางสังคมให้แข็งแกร่ง : เพื่อให้กระบวนการเจรจาทางสังคม (social dialogue) ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนมีประสิทธิภาพ รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และสมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย (FIT) เข้าร่วมสังเกตการณ์และมีส่วนร่วม เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย



เกี่ยวกับเครือข่ายผู้หญิงในเศรษฐกิจนอกระบบ

เครือข่ายผู้หญิงในเศรษฐกิจนอกระบบ (Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing - WIEGO) เป็นเครือข่ายระดับสากลที่มุ่งเน้นการสร้างอำนาจให้แก่แรงงานยากจน โดยเฉพาะผู้หญิงในเศรษฐกิจนอกระบบ ให้มีการประกอบอาชีพที่มีมั่นคง WIEGO เชื่อว่าแรงงานทุกคนควรมีโอกาสที่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ สิทธิ การได้รับความคุ้มครอง และการแสดงความคิดเห็น และ WIEGO ยังส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาข้อมูลสถิติและการขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจนอกระบบ การสร้างเครือข่าย และพัฒนาขีดความสามารถในกลุ่มองค์กรแรงงานนอกระบบ รวมทั้งการสร้างร่วมมือกับเครือข่ายและองค์กรต่าง ๆ ในการผลักดันนโยบายในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.wiego.org



เกี่ยวกับ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย

สมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย (FIT) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแรงงานนอกระบบกว่า 10,000 คนทั่วประเทศไทย องค์กรสมาชิกของ FIT ประกอบด้วย สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) สมาคมผู้ขับซักรถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศ และสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย กรุงเทพมหานคร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ <https://www.facebook.com/informalworkers>



เกี่ยวกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ทำงานร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย อย่างไม่ลืมหูลืมตา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรแรงงานนอกระบบ การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและนโยบาย สนับสนุนการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม แผ่แพร่ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์: <https://www.homenetthailand.org/>